

## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ลงได้ เพราะได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ จากบุคคลหลายท่าน ดังนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพมงคลรังษี สังฆมนตรีของวัดโพธิ์ชัย และเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ที่ให้การสนับสนุนเรื่องการศึกษา และให้แนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าในสังคม

ขอกราบขอบพระคุณพระโสภณวิหารการ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อย่างสูงยิ่ง ที่พระเดชพระคุณได้เมตตารับเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเป็นผู้ให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งกรุณาชี้แนะ แก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงานวิจัยเล่มนี้ และที่สำคัญเป็นผู้จุดประกายความฝัน และให้การช่วยเหลือทุกด้านในการศึกษาต่อระดับสูงตั้งแต่แรกเริ่มมา โดยตลอด

ขอกราบขอบพระคุณพระครูโพธิชยานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ที่คอยให้กำลังใจและเป็นห่วงเป็นใยลูกศิษย์ด้วยดีเสมอมา

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสุตปัญญธรร (กุศล อ่อนบุญ) วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ที่ให้ความเมตตาเป็นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และยังกรุณาชี้แนะแนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งจัดหาหนังสือและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจนช่วยเหลือด้านอื่นๆ อีกมากมาย

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ ไพวรารณ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์รับเป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และได้กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข เรียบเรียงเนื้อหา อย่างละเอียดครบถ้วน ตลอดจนชี้แนะแนวทาง และให้ความคิดเห็นในด้านวิชาการจนวิทยานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบทุกประการ

ขอเจริญพรขอบคุณ นายสังคม ทินาวัดน์ วุฒิ ค.ม. การบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นางเจตนา ชัยชิต วุฒิ ศศ.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1 นางสาวประภาพร บุญพาเกิด วุฒิ กศ.ม ( ภาษาไทย ) ครู คศ. 2

โรงเรียนบ้านป่าสัก อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ที่ได้กรุณาได้รับเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามและให้ความรู้ พร้อมทั้งคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัย

ขอเจริญพรขอบคุณอธิเทพ ผาธา ที่กรุณาให้คำแนะนำชี้แนะแนวทาง และเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญจนทำให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนบริบูรณ์

ขอขอบพระคุณเพื่อนพี่น้องที่ทุกคน ทั้งที่เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนาม ที่คอยให้กำลังใจและคอยถามไถ่ทุกข์สุขในการทำวิทยานิพนธ์ และร่วมด้วยช่วยกันจนทำให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลงได้ครบบริบูรณ์ โดยเฉพาะ พี่สุเทพ สนดมโน สัตยญา เคนาภูมิ, อนุปกรณ์, ปัญญา, น้องเปาโล และน้องปู ที่มีน้ำใจให้ด้วยดีเสมอมา

ที่สำคัญที่สุดผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณ คุณแม่บุญไม กองชนิล บุพการี ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างและที่เคารพยิ่งของบุตร ซึ่งคอยให้กำลังใจและสนับสนุนทุกๆ ด้านมาโดยตลอด คุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอบบูชาค่ดวงวิญญาณของคุณยายเฉลิม กองชนิล ที่ให้ชีวิตนี้แก่ผู้วิจัย จนสามารถบรรลุเป้าหมายหนึ่งในชีวิตด้านการศึกษาได้ และวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่ องค์หลวงพ่อพระใส ที่ถูกเคารพสักการะยิ่งนัก ตลอดจนผู้มีพระคุณทั้งหลาย ซึ่งมีส่วนผลักดันให้ชีวิตของผู้วิจัยประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาดำเนินตามอุดมการณ์ที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
 พระมหากิตติภพ อุบลบาล  
 RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY